

## BÁO CÁO

### Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của HĐND huyện, khóa VI

UBND huyện nhận Báo cáo số 413/BC-MTTQ-BTT ngày 17/5/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của HĐND huyện Sơn Tây, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, các địa phương trả lời những nội dung kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 liên quan đến lĩnh vực, ngành phụ trách và trả lời cụ thể như sau:

#### I. Về giao thông

1. Cử tri xã Sơn Tinh đề nghị các cấp đưa vào danh mục đầu tư trung hạn và phân bổ vốn làm cầu Bê tông cốt thép, Cầu Nước Mót lên Thác Lụa. Vì hiện nay chưa đưa vào danh mục đầu tư trung hạn; Đề nghị làm đường Bê tông đoạn từ đường ĐH83 lên Thác Lụa, xã Sơn Tinh. Hiện nay, tuyến đường này đã xuống cấp rất khó khăn trong việc đi lại của người dân

#### Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri xã Sơn Tinh thì vị trí đề nghị đầu tư Cầu Nước Mót lên Thác Lụa và đề nghị đầu tư làm đường bê tông từ đường ĐH83 lên Thác Lụa nằm trong khu vực quy hoạch di tích cấp tỉnh đối với Thắng cảnh Thác Lụa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 do UBND huyện (Phòng Văn hoá và Thông tin huyện) quản lý. Trong năm 2022, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đã thực hiện lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện công trình Cắm mốc bảo vệ xây dựng bia di tích và bảng chỉ dẫn thắng cảnh Thác Lụa (Sơn Tinh), hiện tại đang triển khai thực hiện. Nên việc đề xuất đầu tư cầu và đường theo kiến nghị của cử tri xã Sơn Tinh phải xin ý kiến của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với các phòng ban có liên quan tham mưu UBND huyện nội dung này để có cơ sở thực hiện.

2. Cử tri xã cử tri xã Sơn Dung kiến nghị “Tuyến đường Trung tâm Y tế đi thôn Gò Lã điếm gần nhà Ông Đình Văn Tý KDC Ngọc Long Ray, có mạch nước ngầm nằm ngay giữa tuyến đường, về lâu dài sẽ làm hư hỏng tuyến đường và tuyến đường Trung tâm Y tế đi thôn Gò Lã đoạn Ông Đình Văn Rặng mưa lũ làm sạt lở đã lâu năm, nhưng chưa được khắc phục đã gây khó khăn cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.”

#### Trả lời:

- Đối với nội dung: mạch nước ngầm nằm ngay giữa tuyến đường Trung tâm Y tế - Gò Lã (*điểm gần nhà Ông Đinh Văn Tý KDC Ngọc Long Ray*), kể từ khi bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2014 tại điểm này đã xuất hiện mực nước ngầm thấm nổi lên trên mặt đường. Tuy nhiên, qua theo dõi từ khi đưa vào sử dụng đến nay tại vị trí này chưa xuất hiện vết nứt hoặc sụp lún nền, mặt đường nên việc sửa chữa phá bê tông mặt đường để xử lý nước ngầm sẽ gây lãng phí và không khả thi. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua vị trí này UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Sơn Dung lắp đặt biển nguy hiểm (*hạn chế tốc độ*) tại vị trí 2 đầu để cảnh báo cho người dân, đồng thời thường xuyên theo dõi, báo cáo kịp thời để có biện pháp khắc phục khi thấy có vết nứt nền, mặt đường.

- Về nội dung: “tuyến đường Trung tâm Y tế đi thôn Gò Lã (đoạn Ông Đinh Văn Răng) mưa lũ làm sạt lở đã lâu năm, nhưng chưa được khắc phục đã gây khó khăn cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản” nội dung này UBND huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh để xin kinh phí khắc phục, nhưng đến nay vẫn chưa được phân bổ kinh phí để thực hiện.

*3. Cử tri xã Sơn Tân kiến nghị hiện nay đoạn đường Sơn Tân đi Sơn Mùa có đi qua Suối nước Tà Cây, mùa mưa nước lớn chảy tràn qua đường rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của Nhân dân các xã phía Đông. Cử tri kiến nghị các cấp xem xét đầu tư làm cầu Suối Tà Cây.*

**Trả lời:**

- Suối Tà Cây tại vị trí tuyến đường ĐH83 (Sơn Tân - Sơn Lập), mỗi khi mưa lớn lượng nước thường chảy tràn qua đường gây tắc đường cục bộ trong một thời gian nhất định ảnh hưởng đến việc vận chuyển của người dân. Kiến nghị của cử tri là chính đáng, UBND huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo UBND xã Sơn Tân đề xuất bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, trước mắt để đảm bảo an toàn đi lại của Nhân dân vào mùa mưa, giao UBND xã Sơn Tân nên cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân biết, phòng tránh rủi ro thiên tai.

*4. Cử tri xã Sơn Mùa kiến nghị đề nghị UBND huyện có văn bản thông báo triển khai thi công tuyến đường Sơn Tân - Sơn Mùa gửi cho xã, thôn để thuận lợi cho việc tuyên truyền, vận động không cho bà con coi nói nhà cửa, vật kiến trúc, trồng các loại cây trên hành lang đường nhằm mục đích trực lợi.*

**Trả lời:**

Trong năm 2022, UBND huyện Sơn Tây đã ban hành Công văn số 1226/UBND ngày 27/9/2022 về việc Công khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Sơn Tân - Sơn Mùa (ĐH86), có gửi cho UBND xã Sơn Mùa, yêu cầu UBND xã Sơn Mùa thông báo rộng rãi cho cử tri biết.

*5. Cử tri xã Sơn Long kiến nghị đề nghị sửa chữa công trình cầu nước Tang và đường vào 02 đầu cầu (thuộc thôn Ra Manh) bị sạt lở dưới chân cầu.*

- Đề nghị UBND huyện bổ sung danh mục công trình: tuyến đường Măng Lãng – Xóm ông Diễm vào đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

**Trả lời:**

- Về nội dung sửa chữa công trình cầu nước Tang và đường vào 02 đầu cầu (thuộc thôn Ra Manh) bị sạt lở dưới chân cầu. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Sơn Long tổ chức, kiểm tra và sẽ trình UBND huyện phương án khắc phục trong thời gian tới.

- Về nội dung: “Đề nghị UBND huyện bổ sung danh mục công trình tuyến đường Măng Lãng – Xóm ông Diễm vào đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025”. Tuyến đường này thuộc quản lý của UBND xã, đề nghị UBND xã báo cáo cụ thể nội dung này (nếu có) hoặc đăng ký vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

**II. Về điện thấp sáng**

1. Cử tri xã Sơn Liên kiến nghị đề nghị nâng cấp đường dây hạ thế (3km) để đảm bảo điện sinh hoạt cho 30 hộ dân ở KDC Tân Bơ, thôn Nước Vương. Vì hiện nay người dân kéo điện từ công tơ điện về đến nhà rất xa nên ko đủ công suất và rất nguy hiểm.

**Trả lời:**

UBND huyện đã đề nghị Điện lực Sơn Hà kiểm tra và được trả lời tại Công văn số 735/ĐLSH-KHKT ngày 20/6/2023 như sau: Điện lực Sơn Hà đã cử CBCNV khảo sát hiện trường tại KDC Tân Bơ. Qua khảo sát, tại khu vực trên có khoảng 20 hộ dân. Để đảm bảo cấp điện an toàn cho Nhân dân, Điện lực Sơn Hà sẽ đăng ký kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 2025 để xây dựng đường dây hạ áp cấp điện cho các hộ dân tại khu vực trên. Trong thời gian chờ đầu tư, Điện lực Sơn Hà kính đề nghị các hộ dân chủ động cải tạo, thay thế đường dây sau công tơ để đảm bảo an toàn.

2. Cử tri xã Sơn Mùa kiến nghị đề nghị Điện lực Sơn Hà - Sơn Tây nâng cao trụ điện trung thế từ Trường mầm non Hoa Pơ - Niêng đến điểm cuối nhà ông Thủy

**Trả lời:**

Điện lực Sơn Hà đã kiểm tra và có văn bản trả lời tại Công văn số 735/ĐLSH-KHKT ngày 20/6/2023, cụ thể: Điện lực Sơn Hà đã cử CBCNV khảo sát và đo khoảng cách pha – đất tại đoạn cột 01-09 đường dây 22kV NR Sơn Liên 2 xuất tuyến 473T2.SHA. Qua kết quả đo chỉ có khoảng cách pha – đất tại khoảng cột 01-02 (gần công trường Hoa Pơ – Niêng) không đảm bảo 7 mét theo quy định (do nâng nền làm công trường), các khoảng cột còn lại đảm bảo khoảng cách an toàn. Điện lực Sơn Hà sẽ đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2025 để nâng khoảng cách pha đất khoảng cột nói trên. Trong thời gian chờ cải tạo, Điện lực Sơn Hà kính đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với Điện lực Sơn Hà tuyên truyền, cảnh báo cho các hộ dân xung quanh, tránh xảy ra tai nạn điện cho vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

3. *Cử tri xã Sơn Dung kiến nghị đề nghị đầu tư đường điện chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.*

**Trả lời:**

Tại khu vực Trung tâm huyện trên địa bàn xã Sơn Dung, UBND huyện đã đầu tư đa số các tuyến điện chiếu sáng đường phố. Hiện nay đang đầu tư tuyến đường điện từ Huyện đội - đến nhà ông Hai. Việc đầu tư đường điện chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã tốn rất nhiều kinh phí và chưa thể thực hiện được hết trên tất cả các tuyến đường, nên đề nghị UBND xã xem xét đầu tư một số tuyến đường điện chiếu sáng năng lượng mặt trời bằng các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, nguồn vượt thu như một số xã: Sơn Màu, Sơn Liên, Sơn Liên, Sơn Tân... đã làm.

**III. Về Y tế**

*Cử tri xã Sơn Dung kiến nghị Bà Đinh Thị Găm, thôn Huy Mãng bị bệnh nằm bệnh viện huyện Sơn Tây, ra viện được 02 ngày thì ốm đau lại. Nhưng khi vào bệnh viện huyện không tiếp nhận để chữa trị cho bệnh nhân. Đề nghị huyện xem xét làm rõ.*

**Trả lời**

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện giải trình và được trả lời như sau: Trước tiên, Ban lãnh đạo TTYT huyện Sơn Tây xin nghiêm túc tiếp thu và thực hiện giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri xã Sơn Dung nêu trên. Để làm rõ kiến nghị của cử tri xã Sơn Dung, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây cử cán bộ kiểm tra, xác minh sự việc của cử tri phản ánh.

Qua kiểm tra, rà soát để xác định, làm rõ trách nhiệm về trường hợp ý kiến nêu trên, TTYT đã xác định rõ và cụ thể ngày, giờ, lý do vào viện, xử trí, điều trị, chăm sóc, theo dõi và hướng dẫn của tua trực (14/4/2023) đối với bệnh nhân Đinh Thị Găm như sau: Lúc 20 giờ 00 phút, ngày 14/4/2023, bệnh nhân Đinh Thị Găm; Sinh năm 1940; Địa chỉ: Thôn Huy Mãng, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi vào viện với lý do: đau đầu và chảy máu mũi.

Tua trực cấp cứu - Trung tâm Y tế Sơn Tây tiếp nhận thăm khám bệnh nhân: Tổng trạng tỉnh táo, HA 150/90 mmHg, đau đầu nhẹ, chảy ít máu mũi, các bộ phận khác chưa phát hiện bệnh lý. Sơ bộ chẩn đoán: Tăng HA độ I/ vỡ mạch máu mũi do tăng HA; Xử trí: Enalaprin 10 mg X 01 viên uống, Co-pagein 510 mg X 01 viên uống và nhét meche mũi trước. Khoảng mười 10 phút sau tua trực khám kiểm tra lại, bệnh nhân hết chảy máu mũi, HA 140/80 mmHg, tổng trạng tạm ổn; bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc tua trực cử điều dưỡng đưa bệnh nhân xuống phòng khoa nội để tiếp tục theo dõi. Đến sáng hôm sau (15/4/2023) tua trực khám lại không còn đau đầu, hết chảy máu mũi, tinh thần tỉnh táo, HA 120/80 mmHg; bệnh nhân được nhân viên tua trực giải thích, tư vấn hiện tại bệnh đã ổn định, bệnh nhân đồng ý về nhà và có dặn dò bệnh nhân nếu có gì thì vào lại bệnh viện khám và điều trị.

Trung tâm Y tế huyện xác minh sự việc nhân viên của tua trực ngày hôm đó đã tiếp nhận bệnh nhân khám, xử trí, điều trị và theo dõi trong đêm; Sáng hôm sau (15/4/2023) ổn định, nhân viên y tế tư vấn, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đồng ý về nhà không có ý kiến gì. Như vậy ý kiến của cử tri xã Sơn Dung phản ánh “khi vào bệnh viện huyện không tiếp nhận để chữa trị cho bệnh nhân” là chưa đúng sự thật vì lúc bệnh nhân vào bệnh viện tua trực có tiếp đón, khám và xử trí thuốc theo dõi như tường trình ở trên.

Đối với điều dưỡng Đinh Thị Tiết trong lúc tiếp nhận hướng dẫn, giải thích cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vì bệnh nhân, người nhà bệnh nhân lớn tuổi nặng tai nên điều dưỡng Đinh Thị Tiết trong khi giải thích có nói lớn tiếng nên người nhà bệnh nhân hiểu nhầm là có thái độ to tiếng với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Qua sự việc trên lãnh đạo TTYT cử cán bộ gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân họ chỉ trả lời là chưa hài lòng về thái độ nói năng, giao tiếp, tư vấn, giải thích của nhân viên trực hôm đó là nói to tiếng, giao tiếp, tư vấn chưa rõ ràng, cụ thể dẫn đến hiểu nhầm. Cần nên đón tiếp tận tình hơn nữa đối với trường hợp bệnh tình người già lớn tuổi như chúng tôi.

Ban lãnh đạo TTYT tổ chức triển khai họp phê bình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân tua trực ngày (14/4/2023) để phê bình, kiểm điểm những cá nhân tua trực còn sai sót, cần chấn chỉnh và rút kinh nghiệm. Đồng thời, BGD TTYT huyện cũng sẽ tiếp tục tăng cường, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở toàn thể cán bộ y tế từ huyện đến xã cần phải tiếp tục thực hiện tốt chuẩn mực, đạo đức của người cán bộ y tế; Thay đổi thái độ, phong cách giao tiếp, ứng xử với người bệnh trong công tác khám, điều trị, chăm sóc, theo dõi, tư vấn và dặn dò bệnh nhân. Thực hiện đúng theo Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

#### **IV. Về cơ chế, chính sách**

*1. Cử tri xã Sơn Dung kiến nghị Dự án thủy điện Đăkdrinh đã đi vào hoạt động từ năm 2014, tuy nhiên việc thực hiện chính sách hỗ trợ đời sống cho hộ dân thuộc diện tái định cư chưa được quan tâm đúng mức, nhiều hộ còn rất khó khăn. Kính đề nghị UBND huyện có văn bản kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét có chính sách hỗ trợ đời sống cho những hộ dân thuộc diện tái định cư dự án thủy điện Đăkdrinh*

#### **Trả lời:**

**Kiến nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên hiện nay nguồn kinh phí của huyện còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn các nguồn thu của huyện đều do Tỉnh, Trung ương hỗ trợ. Đối với nội dung kiến nghị này, UBND huyện tiếp thu và sẽ làm việc với Công ty Cổ phần thủy điện Đăkdrinh để giải quyết nội dung này.**

*2. Cử tri xã Sơn Lập kiến nghị các Sở ban ngành của Tỉnh và UBND huyện có văn bản đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm ban hành các văn bản hướng*

*dẫn triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025), cụ thể: Dự án 1: Về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Tiểu dự án 1, thuộc dự án 9: Về hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế đối với các hộ dân tộc thiểu số*

### **Trả lời:**

Trong thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do một số Dự án, Tiểu dự án của Chương trình chưa được các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn; hoặc hướng dẫn nhưng còn chung chung, chưa cụ thể nên khó thực hiện. UBND huyện cũng đã kiến nghị với các Sở, ban ngành của Tỉnh đối với những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các kiến nghị của cử tri xã Sơn Lập, UBND huyện trả lời như sau:

a). Đối với Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

- Hiện nay, mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất của Dự án 1 được quy định tại Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ thì: “*Đối với trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình và không theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền phê duyệt*”. Tuy nhiên, hiện nay các Bộ ngành Trung ương chưa có hướng dẫn về thực hiện cơ chế đặc thù đối với các trường hợp này. Nội dung này, UBND huyện kiến nghị với các Sở, ban ngành của tỉnh kiến nghị với Trung ương để xem xét, giải quyết nhưng đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể.

- Còn nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và chuyển đổi nghề thuộc Dự án 1 được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc và Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng, Bộ Tài chính.

b) Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 9

Về vướng mắc của Tiểu dự án 1, Dự án 9, UBND huyện nhiều lần đề xuất, kiến nghị với các Sở, ban ngành của tỉnh tại các đợt kiểm tra, giám sát của các Đoàn tại huyện như: Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Hội

LHPN nữ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư,... Tuy nhiên, đến nay Trung ương vẫn chưa có văn bản hướng dẫn.

## **V. Về đất đai**

*Cử tri xã Sơn Mùa kiến nghị đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai xem xét cho chuyển đất nông nghiệp sang đất ở cho những hộ có nhu cầu làm nhà ở*

### **Trả lời:**

Việc chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở) là nhu cầu của người sử dụng đất; theo quy định của pháp luật về đất đai việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp này thuộc trường hợp phải xin phép và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện) cho phép theo đúng quy định (Điều 59 Luật Đất đai năm 2013). Điều kiện để được xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là phải phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan (Điều 52 Luật Đất đai năm 2013). Tuy nhiên, hiện nay Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét, phê duyệt để UBND cấp huyện làm cơ sở điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 phù hợp với Quy hoạch tỉnh nhưng đến nay Chính phủ chưa phê duyệt Quy hoạch tỉnh; do đó, huyện không đủ cơ sở để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy hoạch nên phải chờ Quy hoạch tỉnh được Chính phủ phê duyệt thì UBND huyện mới đăng ký chỉ tiêu vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để xem xét quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định nêu trên.

## **VI. Lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng**

*1. Cử tri xã Sơn Dung kiến nghị: - Liên quan đến 45 thửa đất/21 hộ trong khu vực lòng hồ Thủy điện Đăk Rinh đến nay vẫn chưa được giải quyết và chi trả, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân vùng dự án, đồng thời ảnh hưởng chung đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong thời gian qua (Vị bà con thường xuyên khiếu nại, khiếu kiện, phản ánh nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết). Kính đề nghị các cơ quan chức năng, Hội đồng bồi thường dự án Thủy điện Đăkdrinh tiếp tục thực hiện và kịp thời chi trả các khoản bồi thường cho 21 hộ dân nêu trên.*

### **Trả lời:**

Liên quan đến 45 thửa đất/21 hộ trong khu vực lòng hồ Thủy điện Đăk Rinh. Hiện nay bản án của vụ án Thủy điện Đăkdrinh mới có hiệu lực thi hành nên Hội đồng bồi thường đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Công ty công phần Thủy điện Đăkdrinh trong tháng 7/2023 để thống nhất phương án Bồi thường hỗ trợ cho các hộ này.

*(Việc thực hiện trình tự thủ tục lập phương án bồi thường, hỗ trợ thì phải làm các bước thủ tục như đăng ký kế hoạch sử dụng đất, xin giá đất cụ thể, xác*

*minh nguồn gốc đất, hủy các quyết định thu hồi đất không đúng chủ sử dụng đất..., thì dự kiến đến năm 2024 mới phê duyệt được phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho người dân).*

2. Chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Đak Rinh, là 240.549.500 đồng (theo các Quyết định phê duyệt 3935/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 và Quyết định 311/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Sơn Tây). Tính đến nay, UBND xã Sơn Dung mới nhận được số tiền 100.000.000 đồng, còn lại số tiền chưa nhận 140.000.000 đồng. Kính đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thủy điện Đak Rinh huyện Sơn Tây xem xét chuyển số tiền còn lại chưa nhận cho xã Sơn Dung, để UBND xã sớm thanh toán các khoản chi liên quan.

### **Trả lời:**

Chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Đak Rinh còn nợ chưa thanh toán cho UBND xã Sơn Dung, với số tiền là 140.549.500 đồng. Hiện nay HĐBT đang thực hiện công tác quyết toán Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Đak Rinh với Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh. Sau khi quyết toán xong Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh thanh toán cho HĐBT và HĐBT sẽ thanh toán cho UBND xã Sơn Dung.

## **VII. Nước sinh hoạt, đập thủy lợi**

1. Cử tri xã Sơn Bua kiến nghị đề nghị Nhà nước khảo sát đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nước Ka Lót để phục vụ cánh đồng Nước Tang và Mang He, có diện tích 10ha đã bỏ hoang nhiều năm không sản xuất được.

### **Trả lời:**

Đập thủy lợi Ka Lót được đầu tư từ năm 2002, công suất tưới 10 ha ruộng lúa nước tại cánh đồng Mang He thuộc thôn Nước Tang và thôn Mang He xã Sơn Bua<sup>1</sup>. Công trình được đưa vào khai thác đã lâu nên có nhiều hạn mục công trình xuống cấp gây thất thoát nước, tuyến ống tưới phía cuối kênh bị hư hỏng không hoạt động, nên từ năm 2020 đến nay công suất tưới thực tế của công trình là 7,3 ha còn khoảng 2,7 - 3 ha không được tưới. Năm 2022 từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và Miền núi xã Sơn Bua đã thực hiện nâng cấp thủy lợi KLót với tổng vốn 989 triệu đồng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí không đảm bảo nên tuyến ống tưới phía cuối kênh chưa được sửa chữa. Để đảm bảo nước tưới cho khoảng 2,7-3 ha còn lại, đề nghị UBND xã Sơn Bua có kế hoạch sửa chữa tuyến ống tưới như đã nói ở trên, đảm bảo phát huy tối đa công suất thiết kế của Công trình Đập thủy lợi Ka Lót; Không đầu tư mới công trình này vì trùng danh mục và lãng phí.

2. Cử tri xã Sơn Dung kiến nghị: Qua kiểm tra thực tế, hiện nay bề nước sinh hoạt trung tâm huyện bị sạt lở rất nặng, xã không đủ kinh phí để thực hiện.

<sup>1</sup> Tên cánh đồng nước Tang thôn Mang He thực chất là phần diện tích thuộc cánh đồng Mang He thôn Mang He (Phía sau nhà ông Đinh Văn Hà – Phó bí thư Đảng ủy xã Sơn Bua)



*Vì vậy, đề nghị huyện sửa chữa, nâng cấp bể nước để đảm bảo nước uống cho cán bộ, Nhân dân tại trung tâm huyện.*

**Trả lời:**

Sau khi tiếp nhận phản ánh của cử tri xã Sơn Dung, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường công trình. Kết quả kiểm tra, xác định kiến nghị của cử tri xã Sơn Dung là đúng và thiết thực, UBND huyện Sơn Tây sẽ kiến nghị HĐND huyện xem xét cho chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp công trình này nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân.

**VIII. Lĩnh vực khác**

*1. Cử tri xã Sơn Dung kiến nghị: Theo chủ trương của huyện, xã Sơn Dung đến năm 2025 về đích xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, đề nghị huyện có cơ chế đặc thù hơn để tập trung đầu tư cho xã những hạng mục chưa đạt để xã phấn đấu về đích xã đạt nông thôn mới đến năm 2025.*

**Trả lời:**

Đối với nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo cho UBND xã Sơn Dung và xã Sơn Mùa tổ chức đánh giá chính xác hiện trạng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, xác định các chỉ tiêu còn thiếu của từng tiêu chí và đề xuất danh mục, kinh phí đầu tư để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Trên cơ sở kết quả rà soát của 02 xã, ngày 7/3/2019 UBND huyện đã có Công văn số 319/UBND đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư cho 02 xã hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu với tổng nhu cầu là 110.800 triệu đồng (*dự kiến ngân sách tỉnh 99.720 triệu đồng, Đối ứng NS huyện, xã và vốn hợp pháp khác 11.080 triệu đồng*); tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Huyện ủy Sơn Tây nội dung này cũng được đề xuất và đã được ghi nhận.

*2. Cử tri xã Sơn Long kiến nghị đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục ruộng lúa nước với diện tích 03 ha, ở thôn Ra Pân xã Sơn Long, bị sạt lở đất năm 2020.*

**Trả lời:**

Đối với nội dung này, đề nghị UBND xã Sơn Long khẩn trương hướng dẫn và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại đúng theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

*3. Đề nghị bố trí kinh phí lập phương án đo đạc, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Công văn số 197/UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, về việc bán đấu giá cây phụ trợ rừng trồng phòng hộ, chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác, lập thủ tục giao đất, giao rừng sau khai thác.*

**Trả lời:**

Hiện nay Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chưa nhận được đề nghị bố trí kinh phí lập phương án đo đạc, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Sơn Long đề xuất liên quan đến nội dung cử tri kiến nghị. Do đó, chưa có cơ sở để phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện xem xét bố trí kinh phí lập phương án đo đạc, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cử tri xã Sơn Long kiến nghị. Đề nghị UBND xã Sơn Long phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan cung cấp hồ sơ pháp lý để đề xuất UBND huyện bố kinh phí theo quy định.

Trên đây là nội dung trả lời các vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND huyện, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban TT UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- TT HĐND, UBND các xã;
- C, PCVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Trân**